

เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ  
(ด้านเกษตรผสมผสาน)  
26. นายอันวาร์ สือนิ

ข้อมูลทั่วไป

นายอันวาร์ สือนิ (อายุ 45 ปี) เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่เป็ริยวจัด ตั้งอยู่บ้านยาปี หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอ อำเภอมือเมือง จังหวัดนราธิวาส พิกัด : 47N E 815984 N 706050 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 4 ราย แรงงานภาคการเกษตร จำนวน 2 ราย รายได้ครัวเรือน 120,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำรินปี พ.ศ. 2567



หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

เดินทำอาชีพ รับจ้างกรีดยาง ราคาขายตกต่ำทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว จึงได้หันมาทำเกษตร ปลูกพืชผักหมุนเวียน โดยเน้นการปลูกพืชที่กิน กินพืชที่ปลูก ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แต่ขาดองค์ความรู้ เรื่องการทำเกษตรจึงทำให้การทำเกษตรไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้ไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จนวันนี้สามารถปลูกผักหมุนเวียนได้ตลอด มีผักไว้บริโภค และเหลือพอขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว

กิจกรรมในแปลง

ดำเนินกิจกรรมภายในแปลงเกษตรในพื้นที่ 4 ไร่ สามารถแบ่งกิจกรรมภายในแปลงออกเป็นด้านพืช ปลูกผักหมุนเวียน อาทิ พริก แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว และข้าวโพดหวาน เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงวัว จำนวน 10 ตัว เลี้ยงไก่ จำนวน 20 ตัว และเป็ดเทศ จำนวน 10 ตัว



## องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน อาทิ ปูนขาว หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ พืชปุ๋ยสด และสารเร่ง พด. ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไม้ผลผสมผสาน โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกพืชผักในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ฝึกอบรมการจัดการสวนไม้ผลครบวงจร และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ ถั่วพู มะพร้าว น้ำหอม มะม่วง และฝรั่ง จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

4. มีกิจกรรมด้านการทำเกษตรผสมผสาน การปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง อย่างต่อเนื่อง เน้นพืชเศรษฐกิจ การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถเป็นจุดเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรในชุมชนได้

## ข้อจำกัด

เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป